



สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม



เมื่อวันที่ 30 – 31 มกราคม 2559 กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรม “การสัมมนา สื่อมวลชนสัมพันธ์” ณ แจ่มจันทร์รีสอร์ท อำเภอกำแพงกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายอติคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และมีนายสีบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วม กิจกรรม รวมจำนวน 70 คน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมให้แก่ ประชาชนผ่านสื่อมวลชน รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมกับสื่อมวลชนที่จะได้ ประสานความร่วมมือด้านการข่าวที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมได้อย่างถูกต้อง ในการนี้ เลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรมได้กล่าวบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาถึงความต่อนหนึ่งว่า “...ในช่วงเวลาสิบปีที่ผ่านมาปัญหาใหญ่ ที่สุดของศาลยุติธรรม คือ มีคดีค้างพิจารณาอยู่ในศาลเป็นจำนวนมาก บางคดีค้างพิจารณาเป็นเวลานาน แต่ปัจจุบันปัญหา ดังกล่าวคลี่คลายไปมากแล้ว ในเรื่องของ การปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัว ศาลยังคงยืนยันหลักการที่ว่า การได้รับการ ปล่อยชั่วคราวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ศาลจะไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวต่อเมื่อมีเหตุตามกฎหมาย และสาเหตุสำคัญที่ศาลสั่ง ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวก็คือเกรงว่าจำเลยจะหลบหนี ดังนั้น ทางแก้ไขในเรื่องนี้จะต้องมีไกหรือกระบวนการที่ทำให้ศาล มั่นใจว่าเมื่อศาลสั่งปล่อยจำเลยชั่วคราวแล้วจำเลยจะไม่หลบหนี ซึ่งแนวทางที่อยู่ระหว่างการศึกษาคือการสร้างระบบการประเมิน ความเสี่ยงให้ศาลมีข้อมูลประกอบการสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตมากขึ้น และที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการอีกแนวทางหนึ่งคือ การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) มาใช้แก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยการ ทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...”

ตรวจสอบบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี 4 เพิ่มเติม และบัญชี 5) ผ่านเว็บไซต์

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้นำบัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี 4 เพิ่มเติม และบัญชี 5) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรม www.coj.go.th และเว็บไซต์ของสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม www.ojc.coj.go.th

สำนักงานศาลยุติธรรมปรับปรุงโปรแกรมสำนวนคดีศาลชั้นต้นสำหรับศาลจังหวัด และศาลแขวงด้วยรูปแบบ Web Application

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่หน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศในกลุ่มศาลจังหวัดและศาลแขวงได้มีการใช้งานโปรแกรมสำนวนคดีศาลชั้นต้นของสำนักงานศาลยุติธรรมที่พัฒนาด้วย Microsoft Access ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณข้อมูลคดีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ทำให้ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่และไม่สามารถรองรับการใช้งานโปรแกรมสำนวนคดีได้ และยังคงเป็นเทคโนโลยีแบบเก่าไม่สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป จากสภาพปัญหาดังกล่าว สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมสำนวนคดีศาลชั้นต้นสำหรับศาลจังหวัดและศาลแขวงขึ้นใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้ฐานข้อมูลที่เหมาะสมในรูปแบบของ Web Application ซึ่งสามารถรองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ประมวลผลได้เร็วขึ้น ส่งผลให้กลุ่มศาลจังหวัดและศาลแขวงมีโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการข้อมูลคดีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สะดวกต่อการบริหารจัดการจากส่วนกลาง อีกทั้งยังรองรับระบบบูรณาการข้อมูลคดีและลดภาระจ้างเอกชนพัฒนาโปรแกรม โดยจะทำการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน ณ ศาลน่าน ร่อง พร้อมทั้งติดตามผลการใช้งานจนโปรแกรมมีความเสถียรสามารถที่จะขยายผลนำไปใช้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานธุรการงานคดีให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมต่อไป

สายด่วนวิชาการ (Judicial Legal Talk)

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม แจ้งว่า ตามที่สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมและศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมจัดให้บริการ “สายด่วนวิชาการ (Judicial Legal Talk)” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิพากษาที่มีปัญหาข้อกฎหมายปรึกษาพูดคุยโดยตรงกับผู้พิพากษาผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่างๆ โดยเปิดบริการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 และได้รับความสนใจจากผู้พิพากษาในการขอรับคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรมอยู่ระหว่างการปรับปรุง ทำให้ท่านผู้พิพากษาที่ต้องการใช้บริการสายด่วนวิชาการไม่สามารถดูรายละเอียดการขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรมได้ จึงขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนวิชาการให้ทราบอีกครั้งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถติดต่อขอรับบริการได้ในช่วงเวลา 11.30 – 13.30 น. ตามวันและเวลาราชการ โทร. 0 2513 6871, 09 5204 8864, 09 5204 8865 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โทร. 0 2513 6870

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาแจ้งประชาสัมพันธ์ “โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง” ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 12 มิถุนายน 2559 สำหรับผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกรในหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจทั่วไปไม่จำกัดวุฒิ (รับจำนวนจำกัด)

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าสมัครและวิธีการสมัครได้ที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา โทร. 0 2887 6836 หรือ 0 2887 6801 – 7 ต่อ 406